
 

       วนัจนัทรท่ี์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอ้งประชมุคณะกรรมาธิการ CB 411  (หอ้งงบประมาณ สว.) 

ชัน้ ๔ สปัปายะสภาสถาน อาคารรฐัสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว ุฒิสภา โดยมีพลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิ ริ   

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั เป็นประธานของท่ีประชมุ ไดม้ีการประชมุคณะกรรมาธิการ เป็นครัง้ท่ี ๒6 

เพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกบัการจดัท างบประมาณร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเชิญผูแ้ทนหนว่ยงานตอ่ไปนีเ้ขา้ร่วมประชมุ                                                                          
 

ภาคเชา้ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 

และนวตักรรม (เอกสารงบประมาณ ฉบบัท่ี ๓ เลม่ท่ี ๓ (๑)-(๔))  

๑. มหาวิทยาลยัของรฐั (๑๐ แห่ง) 

ตวัแทนกลุม่ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

๒. มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั (สว่นภมูิภาค ๑๐ แห่ง) 

ตวัแทนกลุม่ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

๓. มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั (สว่นกลาง ๑๖ แห่ง) 

ตวัแทนกลุม่ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

๔. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (๙ แห่ง) 

ตวัแทนกลุม่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

 

 

 

 

ขอ้สงัเกตต่อภาพรวม 

ชื่นชมผลงานและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยไทยที่มีความกา้วหนา้อย่างกา้วกระโดด 

ในปัจจุบัน รวมทั้งกระทรวงฯ มีโครงการที่ เป็นประโยชน์จ านวนมาก โดยเฉพาะโครงการ

มหาวิทยาลัยสู่ต าบลที่มีการด าเนินการต่อเนื่องไปถึง BCG โดยควรขยายการรับร ูไ้ปสู่ทอ้งถ่ินให้

มากขึ้น เพ่ือใหก้ารขับเคลื่อนเกิดประโยชนต์่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยควรใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนการด าเนินการไดต้าม

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในดา้นขอ้มลูประชากรในพ้ืนที่ทั้งดา้นความเหลื่อมล า้และรายได ้

รวมทัง้อาชพี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

- กรณีปัญหาไฟป่าหมอกควนัในภาคเหนือที่มีความรนุแรงเพ่ิมขึ้นในทกุปี มหาวิทยาลยั

ในพ้ืนที่ภาคเหนือมีแนวคิดการท าการวิจัยเร่ืองปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยบรูณาการการท าการ

วิจยัร่วมกนัอย่างไรหรือไม ่เนือ่งจากแตล่ะสภาพพ้ืนที่มีความแตกตา่งกนัไป 

 

 

 



- ๒ - 
 

- มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ทัง้นี้ ในสว่นพ้ืนที่จังหวดัแพร่ 

ยงัถือเป็นเขตการสอน ๑๔ หลกัสตูร มีนกัศึกษาเพียง ๘๐๐ คน ซ่ึงถือว่าการใชท้รพัยากรในพ้ืนที่ยัง

ขาดความคุม้ค่าเท่าที่ควร หากมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพใหเ้ป็นวิทยาเขตเพ่ือใชศ้ักยภาพ

พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ จะเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ไดเ้ป็นอย่างดีย่ิง มหาวิทยาลัยแม่โจ ้มีแผนการ

ด าเนนิการในเร่ืองดงักลา่วอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 
 

ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เอกสาร
งบประมาณ ฉบับท่ี ๓ เล่มที่ ๓ (๑)-(๔)) มหาวิทยาลยัราชภัฏ ๓๘ แห่ง แบ่งเปน็ ๖ กลุ่ม 
๑. กลุม่ที่ ๑ รตันโกสนิทร์ (กรุงเทพ (๕ แหง่) ตัวแทนกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
๒. กลุม่ที่ ๒ ภาคกลาง (๕ แห่ง) ตัวแทนกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๓. กลุม่ที่ ๓ ภาคตะวันตก (๔ แห่ง) ตวัแทนกลุม่ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 
๔. กลุม่ที่ ๔ ภาคใต ้(๕ แหง่) ตวัแทนกลุม่ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
๕. กลุม่ที่ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๑ แหง่) ตัวแทนกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย ์
๖. กลุม่ที่ ๖ ภาคเหนอื (๘ แห่ง) ตัวแทนกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ประเด็นขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

 - ท่ีผา่นมา มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคใต ้เชน่ ยะลา สงขลา จะมีโครงการในแผนบรูณาการท่ีไป

สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองของหอ้งเรียนวิทยาศาสตรใ์หก้บัโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน  

เป้าประสงคข์องการเป็นสงัคมพหวุัฒนธรรมจะเป็นไปไดห้รือไม ่ควรมีการวิจัยและพฒันา เพื่อใหเ้กิดเป็นสงัคม

พหวุัฒนธรรม ควรพฒันาโรงเรียนของรฐัใหท้ดัเทียมโรงเรียนเอกชน  

 - แผนบรูณาการสว่นใหญ่เป็นงบเจา้หนา้ท่ี ลงมาเป็นสว่นพฒันาเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงอาจไมส่ามารถบรรลุ

เป้าหมายการพฒันาจงัหวัดชายแดนใตไ้ด ้เชน่ โครงการพฒันาจงัหวัดชายแดนใต ้งบประมาณ ๕ แสนบาท 

ด าเนนิการในสว่นใดไดบ้า้ง 

 - หลกัการคือการผลิตบคุลากรคร ูซ่ึงถือเป็นตน้แบบของประชากร  

ทัง้นี ้ขอทราบแนวทางการปรบัตวั 

 - มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัหลกัในการพฒันาบคุลากรคร ู

ท่ีส าคญัของประเทศ ซ่ึงผลงานท่ีเดน่ชดั คือ การศึกษาตอ่เนือ่ง โดยควรก าหนดหลกัสตูร 

ใหเ้ฉพาะเจาะจงเพ่ือการพฒันาชมุชนอย่างแทจ้ริง ท่ีผา่นมาหลกัสตูรสว่นใหญ่คือการตอ่เตมิวฒิุการศึกษา และ

การตอ่เตมิวิทยฐานะ การสรา้งจดุเดน่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัของในแตล่ะพ้ืนท่ีถือเป็นเร่ืองส าคญั หลกัสตูรมี

ความหลากหลาย แตค่วรตอบโจทยเ์ป็นการเฉพาะของพื้นท่ี  

เชน่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ควรจะมีหลกัสตูรท่ีมีจดุเดน่ในการพฒันาพื้นท่ี  

 


